

ทัศนะของ

ฯพลฯ พลอากาศตรี กำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี ต่อธนาคารสมอง



จากการที่รัฐบาลได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มีการจัดตั้งธนาคารสมองขึ้นในความเห็นของ ฯพลฯ คิดว่าธนาคารสมองจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง

มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะธนาคารสมองเป็นที่รวบรวมบุคคลที่เกษียณอายุจากราชการแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง ให้เข้ามาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ท่านเหล่านี้จะทราบถึงปัญหาของงานว่า มีอย่างไร และมีวิธีใดที่จะแก้ปัญหานั้นได้ เพราะบางประเด็นของปัญหาไม่สามารถใช้ทฤษฎี หรือหลักการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้แต่เพียงสถานเดียว หากจำเป็นที่จะต้องนำประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาช้านานเข้าไปช่วยแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

“ธนาคารสมองเป็นที่รวบรวมบุคคลที่เกษียณอายุจากราชการแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง ให้เข้ามาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ท่านเหล่านี้จะทราบถึงปัญหาของงานว่ามีอย่างไร และมีวิธีใดที่จะแก้ปัญหานั้นได้ ”

การดำเนินงานที่ผ่านมาของธนาคารสมองได้ดำเนินการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานองค์กร และชุมชนต่างๆ ได้อย่างไร

ถือได้ว่าเป็นโชคดีที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางของธนาคารสมอง ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทราบดีว่า หน่วยงาน องค์กร และชุมชนใดมีปัญหาอย่างไร ด้านใดบ้างที่จำเป็นต้องให้ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละด้านเข้าไปช่วยแก้ไข ธนาคารสมองก็จะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าไปช่วยดำเนินการ

ในความเห็นของ ฯพลฯ คิดว่าแนวทางการดำเนินงานของธนาคารสมองในอนาคตควรดำเนินการอย่างไร เพื่อให้สามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงานที่ธนาคารสมองได้ทำอยู่ นับได้ว่าเริ่มต้นได้ดีด้วยดี มีคุณภาพ เพราะมีความตั้งใจที่ดีในการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่างๆ และเมื่อเริ่มดำเนินการแก้ไขแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ถึงผลที่ได้รับอย่างจริงจังจากการแก้ไขว่าดำเนินมาตามแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ หากได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ ก็ควรทำเพิ่มเพื่อให้บรรลุผลยิ่งขึ้น ดังนั้น การวิเคราะห์งานที่ทำเป็นอีกกระบวนการหนึ่งจะเป็นตัวตอบว่าควรจะทำต่อไปหรือไม่ไปจึงจะเกิดประโยชน์ เป็นการช่วยปรับแผนในการปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นในทุกปัญหา